

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Đoàn Hội thẩm nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra Báo cáo số 726 /BC-VKS ngày 28/11/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện (viết tắt là Báo cáo 726); Báo cáo số 309/BC-TA ngày 30/11/2023 của Tòa án nhân dân huyện (viết tắt là Báo cáo 309); Báo cáo số 01/HTND-BC ngày 30/11/2023 của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện (viết tắt là Báo cáo 01) và Báo cáo số 890-BC/CCTHA ngày 4/12/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện (viết tắt là Báo cáo 890) về kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối với báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện (Báo cáo 726)

Ban pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với Báo cáo 726. Đồng thời nhận thấy, năm 2023 Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, tích cực trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tiếp nhận 475 tin và đã giải quyết 415/475 tin (đạt 87,36%); thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự với 233 vụ/410 bị can.

Kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong hoạt động truy tố; thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự điều đạt 100%.

Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động tư pháp được quan tâm; thực hiện tốt công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục. Tổ chức kiểm sát thường kỳ Nhà tạm giữ Công an huyện 240 lần (trực tiếp kiểm sát 4 lần và đột xuất 1 lần), kịp thời ban hành kết luận, kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm, không để xảy ra trường hợp bắt giam, giữ trái pháp luật, vi phạm thời hạn luật định, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử, thi hành các loại án và các việc khác theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, giải quyết kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị: Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục tăng cường hơn nữa trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là đối với các lĩnh vực đã có các văn bản yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện và Tòa án nhân dân huyện khắc phục vi phạm, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định pháp luật.

2. Đối với báo cáo của Tòa án nhân dân huyện (Báo cáo 309)

Ban pháp chế HĐND huyện thống nhất Báo cáo 309; đồng thời nhận định, trong năm 2023, TAND huyện Bình Sơn đã thụ lý là 778 vụ việc; đã giải quyết 746 vụ việc; đạt tỷ lệ 95,88%. Trong đó, thụ lý, giải quyết theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 49/49 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%; thụ lý, giải quyết theo thủ tục tố tụng 697/729 vụ việc; đạt tỷ lệ 95,61%; còn lại 32 vụ việc đang tiếp tục giải quyết. Tất cả các vụ việc đều được thụ lý, giải quyết đúng thời hạn luật định; các vụ việc còn lại đều mới thụ lý hoặc đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử. So với cùng kỳ năm trước số lượng thụ lý tăng 68 vụ việc, giải quyết tăng 67 vụ việc.

Đã thực hiện công bố 187/187 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử Tòa án đúng quy định, đạt tỷ lệ 100%; tổ chức được 14 phiên tòa rút kinh nghiệm và tổ chức được 7 phiên tòa xét xử trực tuyến (vượt chỉ tiêu 04 vụ theo quy định của TAND Tối cao năm 2023). Phối hợp với UBND xã Bình Đông xét xử lưu động 01 vụ/02 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, phối hợp với UBND xã Bình Thạnh xét xử lưu động 01 vụ/09 bị cáo về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, qua đó tuyên truyền pháp luật và rèn đe phòng ngừa tội phạm.

Để giúp cho HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và cử tri có đánh giá toàn diện hơn về kết quả đạt được, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị cần làm rõ, bổ sung một số nội dung sau:

- Báo cáo cần nhận định, đánh giá một vài vụ án hình sự, dân sự mà dư luận xã hội quan tâm, nhằm giúp cho công tác tuyên truyền, ngăn ngừa, phát hiện, tố giác các loại hình tội phạm ngày một tốt hơn.

- Đánh giá cụ thể công tác phối hợp với một số cơ quan, tổ chức chưa thật sự hết trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong quá trình cung cấp những chứng cứ để xét xử.

3. Báo cáo của Đoàn hội thẩm nhân dân huyện (Báo cáo 01)

Ban pháp chế HĐND huyện thống nhất Báo cáo 01; đồng thời nhận định: năm 2023, số lượng thụ lý, giải quyết các loại án của Tòa án tăng, tính chất, mức độ của án hình sự, dân sự, ... ngày càng phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ xét xử. Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn khi tham gia xét xử vụ án đã tập trung nghiên cứu hồ sơ, nghiên cứu nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, nắm vững và thực hiện đúng đường lối cải cách tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm đã góp phần cùng với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thực hiện tốt nhiệm vụ khi được phân công tham gia xét xử, đảm bảo

tính công minh, khách quan, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng vụ việc; không để xảy ra oan, sai; góp phần giảm tỷ lệ án bị hủy, bị sửa; tham gia xét xử cùng Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn được 191 vụ án các loại: Hình sự 135 vụ (trong đó có 02 vụ / 11 bị cáo được Tòa án tổ chức xét xử lưu động, cụ thể như: Xét xử lưu động tại UBND xã Bình Đông 01 vụ/ 02 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và xét xử lưu động tại UBND xã Bình Thạnh 01 vụ/ 09 bị cáo về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, qua đó tuyên truyền pháp luật và ren đe phòng ngừa tội phạm); dân sự 14 vụ việc; Hôn nhân và gia đình 37 vụ, kinh doanh thương mại 04 vụ, hành chính 01 vụ.

Ngoài ra, trong số 25 vị HTND nhiệm kỳ 2021-2026 có 04 vị HTND được bổ nhiệm làm Hòa giải viên theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Năm 2023 các vị Hòa giải viên đã thực hiện nhiệm vụ Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được 49/49 vụ việc dân sự hòa giải thành, đạt tỷ lệ 100%.

Tuy nhiên để đánh giá toàn diện hoạt động của Đoàn hội thẩm nhân dân huyện; Ban pháp chế HĐND huyện đề nghị cần quan tâm khi tham gia xét xử các vụ án dân sự, hành chính vẫn còn gặp khó khăn, lúng túng, nhất là đối với những vụ án phức tạp về tranh chấp quyền sử dụng đất, chia thừa kế ..., cần phải tiếp tục nâng cao kỹ năng xét xử của Hội thẩm, góp phần thực hiện tốt hoạt động xét xử trong thời gian đến.

4. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự (Báo cáo 890)

Trong năm 2023, Chi cục THADS huyện Bình Sơn thụ lý giải quyết số có điều kiện thi hành:

- Về việc: đã thi hành xong là 742 việc (giảm 18 việc = 2,4%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỷ lệ **84,09%** (tăng 0,63% so với cùng kỳ năm 2022). Số việc chuyển kỳ sau 419 việc, (tăng 09 việc = 2,2% so với cùng kỳ năm 2022).

- Về tiền: số thi hành xong là 62.410.139 nghìn đồng, (tăng 6.221.439 nghìn đồng = 11% so với cùng kỳ năm 2022), đạt tỷ lệ **46,88%** (tăng 1,46% so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền chuyển kỳ sau 169.219.106 nghìn đồng, (giảm 3.666.398 = 2,12% so với cùng kỳ năm 2022).

Đối với các vụ việc thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế phải thi hành 02 việc, tương ứng với số tiền 71.889.500 đồng, nhưng chưa có điều kiện thi hành. Thực hiện tốt chức năng theo dõi thi hành án hành chính.

Chi cục THADS huyện đã tiếp 05 lượt/6 công dân; đã nhận 5 đơn đề nghị thi hành án (không có đơn khiếu nại, tố cáo). Kết quả: Đã giải quyết, hướng dẫn, trả lời 5/5 đơn theo quy định.

Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện hơn nhiệm vụ thi hành án dân sự, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị: cần bổ sung, làm rõ nguyên nhân chính chưa thi hành xong đối với các vụ án kéo dài qua nhiều năm (2 năm trở lên) và các việc phức tạp, khó khăn trong quá trình thi hành án, để từ đó có giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ thi hành án dân sự trong thời gian đến; cần

nâng cao hơn nữa vai trò phối hợp giữa Chi cục thi hành án dân sự với UBND các xã, thị trấn trong công tác thi hành các bản án ở từng địa phương.

II. Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan năm 2024

Ngoài các nhiệm vụ của các cơ quan đã nêu tại các báo cáo trên, Ban pháp chế HĐND huyện đề nghị các cơ quan quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các biện pháp về nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tích cực đôn đốc cơ quan điều tra nhanh chóng tập trung giải quyết vụ án tồn của năm trước; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, xét xử.

Phối hợp với cơ quan điều tra xác định những vụ án điểm, án có tính chất thời sự, dư luận xã hội quan tâm để tập trung giải quyết kịp thời, góp phần tuyên truyền pháp luật, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp để rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

2. Đối với công tác giải quyết, xét xử án

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án đảm bảo theo luật định; trong quá trình xét xử các vụ án phải đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa cho cán bộ và nhân dân trong toàn huyện.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ, việc hiệu quả, không để án quá luật định; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp không để xảy ra trường hợp án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Nghiên cứu tăng tỷ lệ xét xử án lưu động, nhất là các vụ án được đánh giá là xã hội quan tâm, góp phần giáo dục pháp luật cho nhân dân

Nâng cao trách nhiệm của thẩm phán, thư ký trong nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ các vụ án để tập trung đưa ra xem xét, hòa giải, xét xử kịp thời, khách quan, đúng pháp luật, không để án quá hạn Luật định. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, xét xử các loại án đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai.

3. Đối với công tác của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện

Nâng cao trách nhiệm của các Hội thẩm nhân dân trong nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ các vụ án để tập trung đưa ra xem xét, hòa giải, xét xử kịp thời, khách quan, đúng pháp luật, không để án quá hạn Luật định. Nâng cao chất

lượng tranh tụng tại các phiên tòa, xét xử các loại án đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai.

4. Đối với công tác Thi hành án dân sự

Tăng cường rà soát, xác minh, phân loại, đánh giá chính xác tính chất từng việc, kịp thời xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể, đảm bảo thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành, giảm việc tồn đọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong công tác chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn phối hợp trong việc thực hiện thi hành án. Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự huyện những biện pháp cụ thể để giải quyết các việc phức tạp, kéo dài, nhất là các việc đã qua một năm trở lên mà chưa thi hành xong, các việc có giá trị thi hành lớn mới thụ lý và các việc về tham nhũng, kinh tế.

Chú trọng việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong hoạt động nội bộ đơn vị; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong quá trình tác nghiệp thi hành án (nếu có); nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ chấp hành viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đăng ký làm theo Bác và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT, HĐ.



TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN
Lê Nguyễn Thanh Tùng